
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2020, miðvikudaginn 25. mars var haldinn 382. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn fór fram með fjarfundarbúnaði og hófst kl. 09:13. 
Mættir:  Diljá Ámundadóttir Zoega Reykjavík, Rúnar Bragi Guðlaugsson Mosfellsbæ, Magnús Örn 
Guðmundsson Seltjarnarnesi, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði, Halla Karí Hjaltested 
Kópavogi og Björg Fenger Garðabæ. Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri 
skíðasvæðanna, Andrés B. Andreason fjármálastjóri, Ómar Einarsson sviðsstjóri ÍTR og Helga 
Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð.  

 
Þetta gerðist: 

 
1 Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra dags. 23. mars 2020 vegna Covid-19 og aðgerðir 

til að draga úr rekstrarkostnaði. 
 
2. Rætt um öryggisáætlun skíðasvæðanna og viðbragðsáætlun vegna snjóflóða. 
  
3. Ákveðið að Diljá Ámundadóttir Zoega fari sem fulltrúi samstarfsnefndarinnar í verkefnahóp 

SSH vegna uppbyggingar og reksturs skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. 
 
4. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra dags. 24. mars 2020 um stöðuna í fjöllunum.  

Framkvæmdstjóra falið að taka saman minnisblað og lista upp þær hindranir sem orðið hafa 
vegna framkvæmda á skíðasvæðunum. 

 
- kl. 10:06 vék Ómar Einarsson sviðsstjóri ÍTR af fundi. 
 

Fundi slitið kl. 10:15.  
 

Diljá Ámundadóttir 
 

Halla Karí Hjaltested Magnús Örn Guðmundsson 
Rúnar Bragi Guðlaugsson Björg Fenger 
Kristín María Thoroddsen 


